



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ ๓๑๖๐๒/๐๕๐

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การเกษตรและพืชสวนครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเกษตรและพืชสวนครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ	นางมาลี เจริญสุข	๙,๗๕๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐
รวม			๙,๗๕๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

บุรพา นุชคุ้ม

บุรพา นุชคุ้ม

(นายบุรพา นุชคุ้ม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การเกษตรและพืชสวนครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้มีโครงการ จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การเกษตรและพืชสวนครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเกษตรและพืชสวนครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมาลี เจริญสุข (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บุรพา นุชนุ่ม
บุรพา นุชนุ่ม

(นายบุรพา นุชนุ่ม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา